

UBND TP THÁI NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *491*/GDĐT-CM

TP. Thái Nguyên, ngày *14* tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong đợt cao điểm mùa khô, nắng nóng năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Thực hiện Công văn số 1510/UBND-VP ngày 12/5/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các điểm tổ chức Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn, sự cố và cháy, nổ gây ra trong đợt cao điểm mùa khô, nắng nóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện các nội dung sau:

1. Các nhà trường tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, trong đó chú trọng tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị các kiến thức nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đợt cao điểm mùa khô, nắng nóng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đặc biệt là kiến thức và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông thường về công tác thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, xăng dầu, gas, trong quản lý nguồn nhiệt, sử dụng các dụng cụ, phương tiện, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ tại chỗ được trang bị tại cơ sở.

3. Thường xuyên chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, các biện pháp ứng phó thiên tai; chủ động huy động mọi nguồn lực ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết theo phương châm "4 tại chỗ".

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CM.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Xuân Hải